

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๓ (๖/๒๕๖๑)

วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม</b>		
๑.๑	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๑ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๘ ท่าน	รับทราบ
๑.๒	แสดงความยินดีศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑	รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
๑.๓	เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเจิมป้ายอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หาดงูร และทรงประทานของที่ระลึกแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 'ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน' และมีการจัดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ 'Innovation in Pharmaceutical Sciences & Clinical Use of Drugs & Health Products' ณ โรงแรมไกลด์ตันทิวลิป ซอเฟอริณ พระราม๙ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งจะเห็นว่าทั้งสองส่วนงานมีการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างมาก เนื่องจากมีผู้นำที่มีความสามารถ มีความสามัคคี และมีวัฒนธรรมองค์กร จึงขอแสดงความชื่นชม มา ณ ที่นี้ด้วย	รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
๑.๔	ประธานขอให้ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสรรหาภคสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแจ้งกรณีมีผู้ใช้นามว่า "ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล" ทำหนังสือถึงรักษาการนายกสภาฯ ทักท้วงมติสภาฯ เรื่องการสรรหาภคสภามหาวิทยาลัย โดยอ้างถึงจำนวนกรรมการที่ออกเสียงรับรอง ซึ่งในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีกรรมการสภาฯ ผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ๒๒ ท่าน เห็นชอบ ๑๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่านนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาภคสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแจ้งว่า กรรมการที่งดออกเสียง ๑ ท่านคือกรรมการสรรหาที่ออกเสียงเห็นชอบมาแล้วครั้งหนึ่ง ในการสรรหา ที่งดออกเสียงเพราะหลีกเลี่ยงประเด็นออกเสียงซ้ำในเรื่องเดียวกัน ดังนั้น ในการรับรองดังกล่าว มีผู้เห็นชอบ ๒๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๑ ท่าน ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่รักษาเกียรติ และยึดถือความถูกต้อง การเคารพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และรักษาความสามัคคี	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒ จำนวน ๖ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ไข
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ "วาระลับ" จำนวน ๔ หน้า ประกอบด้วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๑ (วาระ ๒.๒) เรื่องพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับปริญญาโทดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(วาระ ๔.๑.๑) และเรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑)	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ไข
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย</b>		
๓.๑	<b>วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว</b> รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นำเสนอวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานของสถาบันฯ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบยุทธศาสตร์ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง สรุปได้ดังนี้ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นศูนย์กลางความรู้และกระจายนำสังคมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวโดยมีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๕ และวาระการพัฒนายั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองเด็กและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัย ตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัยรุ่น ใน ๗ ด้านด้วยกัน ได้แก่ ๑) ด้านการเรียนรู้ทักษะมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑ ๒) ด้านความพร้อมในโลกไซเบอร์ ๓) ด้านการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ๔) ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ๕) ด้านการสร้างโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมแก่กลุ่มเด็กในครัวเรือนยากจนและเด็กพิเศษ ๖) ด้านการส่งเสริมสภาวะครอบครัวอบอุ่นและปกป้องเด็กจากภาวะครอบครัวล่มสลาย และ ๗) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัวในกระบวนการพัฒนา ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังคงยึดยุทธศาสตร์ ๔ ด้านของมหาวิทยาลัยเป็นยุทธศาสตร์หลัก แม้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานยุทธศาสตร์การชั้นนำสังคมเป็นยุทธศาสตร์นำหน้า แต่การดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมยังคงเป็นฐานการสร้างองค์ความรู้เพื่อกำหนดทิศทาง การผลิตบุคลากรที่มีมาตรฐานที่สังคมไทยและสังคมโลกพึงพึงได้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการทำงาน และยังเป็นตัวอย่างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตต่อสังคมได้ต่อไป	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b>		
๔.๑	แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา	
	-ไม่มี-	

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๒	<b>ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่</b>	
๔.๒.๑	<p><b>หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</b></p> <p>คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้ว ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หรือ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาใน สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมวิทยา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิต ระบบทวิภาค โดยจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา ประมาณ ๕ คน หลักสูตรนี้ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การบริการวิชาการและการสื่อสารสู่สังคม และการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรเพื่อสังคมที่เป็นสุข</p>	<p>อนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
๔.๓	<b>ขออนุมัติขอยกคัมภีร์มหาวิทยาลัยมหิดล</b>	
๔.๓.๑	<p>(ร่าง) ขอยกคัมภีร์มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ...</p> <p>มหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) ขอยกคัมภีร์มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... ขึ้น โดยได้ปรับแก้ไขจากข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการกำหนดสัดส่วนร้อยละของผลงานและสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของผู้บริหารประเมินให้มากขึ้นกว่าที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เห็นชอบให้ปรับแก้หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของผู้บริหารประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>ร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์ และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา</p>	<p>เห็นชอบ(ร่าง) ขอยกคัมภีร์มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. ... และรับรองการประชุมนั้นเพื่อดำเนินการประกาศใช้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป</p>
๔.๔	<p><b>ขออนุมัติปรับเกณฑ์ในการคำนวณเงิน Central Operating Fund (COF) ของมหาวิทยาลัยใหม่</b></p> <p>ตามที่กองทุนเงินทุนส่วนกลาง มีหลักการและเหตุผลให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการผลิดินยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมติสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งกองทุนทุนดังกล่าว และให้กำหนดวงเงินจัดสรรรวม จำนวน ๑๐๐.๕๐ ล้านบาท ต่อปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ โดยใช้วิธีการคำนวณจากฐานของรายรับสูงกว่ารายจ่าย หลังจากปิดบัญชีประจำปีนั้น เนื่องจากวิธีการคำนวณดังกล่าว ทำให้หลายส่วนงานที่มีรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างและงบลงทุนต่าง ๆ มีรายได้สูงเกินความเป็นจริง รวมทั้งบาง ส่วนงานยังมีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่แสดงค่าใช้จ่ายในงบการเงินทำให้มีรายจ่ายในงวดบัญชีสูงโดยที่ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายจริงของงวดบัญชีนั้น จึงเสนอวิธีการคำนวณแบบใหม่ และขออนุมัติอัตราสมทบขั้นต่ำจากส่วนงาน ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>	<p>๑. อนุมัติให้ใช้วิธีการคำนวณ COF แบบใหม่ (วิธีที่ ๔) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ</p> <p>๒. อนุมัติจำนวนเงินขั้นต่ำ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี เป็นอัตราสมทบจากส่วนงานที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ</p> <p>๓. อนุมัติให้ใช้วิธีคำนวณใหม่ และอัตราสมทบใหม่ ตั้งแต่ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p>
๔.๕	<p><b>ขออนุมัติแนวทางการพัฒนาผังแม่บทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</b></p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการวางแผนและกำหนดทิศทางของการขยายพื้นที่การให้บริการทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกคณะฯ ในอนาคต จึงได้จัดทำแนวทางการพัฒนาผังแม่บทของคณะฯ ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากขยายพื้นที่ในแนวราบมีข้อจำกัดหลายประการ ด้วยพื้นที่ระหว่างอาคารจำกัด คณะฯ จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ในแนวสูง แต่การออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติและกฎหมายควบคุมอาคารของกรมโยธาและผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปัจจุบัน ที่จำกัดความหนาแน่น ความสูงอาคาร ไม่เกิน ๑๖ เมตร (อาคาร ๓ ชั้น) และระบุงบประมาณของอาคารจากขอบเขตที่ดิน คณะฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อประกอบการออกแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และการใช้สิทธิเหนือพื้นดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสถานีธนบุรีศิริราช (รถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดงอ่อน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย)</p>	<p>เห็นชอบแนวทางการพัฒนาผังแม่บทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามที่เสนอ</p>
๔.๖	<p><b>การระบุชื่อตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล</b></p> <p><b>ในปฏิญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐</b></p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากในปฏิญญาบัตรมีการระบุ “นายกสภาฯ” และ “อธิการบดี” เพื่อให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนาม สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ซึ่งกองกฎหมายได้มีข้อเสนอแนะให้ระบุดังนี้ “อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล” และ “รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล” ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว และมีมติขอให้ตรวจสอบการใช้ชื่อตำแหน่งนายกสภาฯ และอธิการบดี ในปฏิญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่นายกสภาฯ และอธิการบดี ยังไม่ได้รับโปรดเกล้าฯ เช่นกัน และหารือต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงขอเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา</p>	<p>ปฏิญญาบัตรถือเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานเป็นผู้ออก จะมีผลตามประมวลกฎหมายอาญา จึงเห็นชอบให้มีการระบุตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้ โดยให้ใช้ “อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย” และ “รักษาการแทนอธิการบดี” ในปฏิญญาบัตรสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง</b>		
๕.๑	<p><b>การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ</b></p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติแทนรองศาสตราจารย์ น.พ.พิทยา จารุพูนผล ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้ (๑) อธิการบดี (๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (๓) ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรณันท์ บัวจิบ (๔) ศาสตราจารย์ น.พ.วชิร คชการ (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) ศาสตราจารย์ ดร.มาลีญา เครือตราชู ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ได้ทบทวน และให้เสนอชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัยแทน ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เนื่องจากอาจขัดต่อข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๔ วรรคสาม และเมื่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติเสนอชื่อกรรมการสรรหา จากบุคคลภายนอกมาแล้ว ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการขอมติเวียนเพื่อให้กรรมการสภาฯ รับรองรายชื่อดังกล่าว เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติทั้งคณะต่อไป นั้น</p> <p>คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มติเป็นเอกฉันท์ยืนยันขอเสนอชื่อ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย</p> <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ขอมติเวียนไปถึงกรรมการสภาฯ ทุกท่านในการรับรองรายชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอมา และให้แจ้งการรับรองกลับที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากช่วงเวลาขอมติเวียนการรับรองรายชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอมา กับกำหนดการประชุมสภาฯ ค่อนข้างกระชั้น ฝ่ายเลขานุการจึงขออนุมัติรับรองดังกล่าวกลับมาแจ้งที่ประชุมเพื่อขอการรับรองในที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๓ นี้ อีกครั้ง และได้มีโอกาสหารือให้เกิดความชัดเจน</p>	<p>๑. เห็นชอบให้ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็นกรรมการสรรหา คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จากบุคคลภายนอก โดยให้แนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยนานาชาติที่มีมติเป็นเอกฉันท์ในการเสนอชื่อ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกประกอบเป็นหลักฐาน</p> <p>๒. ยืนยันการแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.มาลีญา เครือตราชู เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ พิจารณามติ</p> <p>๓. สมควรให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งคณะต่อไป</p>
๕.๒	<p><b>ขออนุมัติกรอบประมาณการเงินลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อัญชัน (Condo A)</b></p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาอนุมัติที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้เสนอขออนุมัติกรอบประมาณการเงินลงทุนปรับปรุงโครงการอาคารที่พักอาศัย อัญชัน จำนวน ๑๔๕ ล้านบาท และกำหนดให้ Bond's Structure ของอาคารพักอาศัยอัญชัน มูลค่า ๗๐ ล้านบาท โดยจัดประเภททรัพย์สินเป็นประเภท ก และมหาวิทยาลัยมหิดลค่าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งสภาฯ มีมติให้นำเรื่องกลับไปทบทวน และปรับวิธีการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยให้ปรึกษาคุณไฮดิกา สวานานนท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น</p> <p>ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ พร้อมทั้ง ได้ขอคำปรึกษาคุณไฮดิกา สวานานนท์ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้ทบทวนการลงทุน โดยพิจารณาเปรียบเทียบการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย กับภาระระดมทุนบางส่วน (สัดส่วน D/E เท่ากับ ๔๕ : ๕๕) พบว่าการดำเนินการโดยใช้งบประมาณทั้งหมดให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการระดมทุน เนื่องจากไม่ต้องมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จึงขออนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อัญชัน (Condo A) โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย มูลค่า ๑๔๕ ล้านบาท</p>	<p>อนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยอัญชัน (Condo A) โดยใช้กรอบประมาณการเงินลงทุนจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)</p>
<b>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง</b>		
<b>๖.๑ ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ</b>		
๖.๑.๑	<p><b>ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</b></p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๙ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐ ราย (วิธีปกติ ๙ ราย และวิธีพิเศษ ๑ ราย) และตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ (วิธีพิเศษ) จำนวน ๑ ราย</p>	อนุมัติ
๖.๑.๒	<p><b>การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ</b></p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ Dr.Claus-Dieter Schreier ตามที่วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขอเทียบตำแหน่งแล้ว มีความเห็นว่า ผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบตำแหน่งทางวิชาการได้ จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทียบตำแหน่ง Dr.Claus-Dieter Schreier เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา International Management ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการเทียบตำแหน่ง) และให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	อนุมัติ
<b>๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ</b>		
๖.๒.๑	<p><b>แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา</b></p> <p>มหาวิทยาลัยเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ชุดใหม่ แทนชุดเดิม ซึ่งกำลังจะครบวาระการดำเนินงาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.มนตรี ตูจันดา ประธานกรรมการ และมีกรรมการดังนี้ ๑. นายกสภมคศิษย์เกษมวิทยาลัยมหิดล ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิไล พูลสวัสดิ์ ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สติสดี สิริสิงห์ ๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.พูนพิศ อมาตยกุล โดยมีรองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล (๒ คน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร จะได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยมีวาระการดำเนินงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	อนุมัติ

ระเบียบ วาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๓	<p><b>ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน</b></p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๔๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมติมอบอำนาจการดำเนินงานการพิจารณาอนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานให้มหาวิทยาลัย โดยให้นำมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปลี่ยนชื่อ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็น งานสื่อสารองค์กร ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>	อนุมัติ
๖.๔	<p><b>ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร</b></p> <p>ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๒๐ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๔.๑ - ๖.๔.๒ และ ๖.๔.๖ - ๖.๔.๗) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๔.๓ - ๖.๔.๕ และ ๖.๔.๘ - ๖.๔.๒๐) หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงดังกล่าว เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน ๘ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้</p>	
๖.๔.๑	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๒	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๓	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๔	หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๕	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล) และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๖	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๗	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๘	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๙	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๑๐	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๑๑	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๑๒	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๑๓	หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๔.๑๔	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
๖.๔.๑๕	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
๖.๔.๑๖	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
๖.๔.๑๗	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
๖.๔.๑๘	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
๖.๔.๑๙	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
๖.๔.๒๐	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล	อนุมัติ
๖.๕	<p><b>ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร</b></p> <p>ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร รวม ๙ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๑ และ ๖.๕.๓ - ๖.๕.๖) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๒ และ ๖.๕.๗ - ๖.๕.๙) หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้</p>	

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๕.๑	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๒	หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๓	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๔	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๕	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๖	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๗	หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๘	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๕.๙	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
๖.๖	<p><b>ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐</b></p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ซึ่งรวมทั้งสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิทยาลัยพยาบาลที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชธานี (สถาบันร่วมผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล) คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๑๘๓ ราย แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๒๓ ราย ปริญญาโท ๑๕๔ ราย และปริญญาตรี ๑,๐๐๖ ราย</p> <p>อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแก้ไขการได้รับปริญญาเกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ลำดับที่ ๖๔ จากเดิม เกียรตินิยมอันดับ ๒ แก้ไขเป็นไม่ได้รับเกียรตินิยม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ได้เสนอแล้ว</p>	อนุมัติ
<b>ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>		
๗.๑	<p><b>รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</b></p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติสภาฯ ดังกล่าว โดยจะมีทั้งเรื่องที่ทำดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	รับทราบ
๗.๒	<p><b>รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเมินตนเอง)</b></p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ประเมินตนเอง) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ ๒) สภาฯ ได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ๓) นำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานยิ่งขึ้น โดยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเมินตนเอง) เป็นการประเมินฯ ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมการสภาฯ ทั้งหมดจำนวน ๒๙ ท่าน มีผู้ตอบแบบประเมินฯ ๒๗ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๓ จากคะแนนเต็ม ๕ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD = ๐.๕๗) สรุปคะแนนเฉลี่ย การประเมินฯ ใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑) กระบวนการทำงานของสภามหาวิทยาลัย ๓.๙๙ (SD = ๐.๕๔) ๒) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ๔.๑๖ (SD = ๐.๕๐) และ ๓) ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ๓.๙๔ (SD = ๐.๕๓) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>	<p>๑. รับทราบ</p> <p>๒. ขอให้นำมาพิจารณาในรายละเอียดเพื่อทำให้การทำงานของสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพต่อไป</p>

ระเบียบ วาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม																																
๗.๓	<p>รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>กองคลัง มหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยมทิดล และได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชี พร้อมข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มาเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอนี้ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ นั้น จากรายงานของผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต ซึ่งกองคลังได้สรุปผลการดำเนินการพร้อมแนวทางแก้ไขแล้ว จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>	รับทราบ																																
๗.๔	<p>รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี</p> <p>สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้พิจารณาเรื่องของอนุมัติเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับหลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตามวงรอบ และมีมติขอให้บัณฑิตวิทยาลัยเร่งรัดกระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตามวงรอบให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบต่อไป นั้น บัณฑิตวิทยาลัยขอรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑) ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="236 801 1023 1128"> <thead> <tr> <th>ขั้นตอนการดำเนินการ</th> <th>ครบวงรอบปี ๒๕๕๘</th> <th>ครบวงรอบปี ๒๕๕๙</th> <th>ครบวงรอบปี ๒๕๖๐</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>หลักสูตรทั้งหมดที่ต้องปรับปรุง</b></td> <td>๑</td> <td>๗๘</td> <td>๔๓</td> </tr> <tr> <td>• สภาฯ อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแล้ว</td> <td>-</td> <td>๕๕</td> <td>๒๑</td> </tr> <tr> <td>• ปิดหลักสูตร</td> <td>-</td> <td>๓</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>• เสนอสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑</td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>• อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของหลักสูตรและส่วนงานภายหลังจากเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณาหลักสูตรฯ แล้ว</td> <td></td> <td>๑๑</td> <td>๓</td> </tr> <tr> <td>• รอเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณากลับกรองฯ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>• ยังไม่ส่ง มคอ.๒ มายังบัณฑิตวิทยาลัย</td> <td>-</td> <td>๗</td> <td>๖</td> </tr> </tbody> </table>	ขั้นตอนการดำเนินการ	ครบวงรอบปี ๒๕๕๘	ครบวงรอบปี ๒๕๕๙	ครบวงรอบปี ๒๕๖๐	<b>หลักสูตรทั้งหมดที่ต้องปรับปรุง</b>	๑	๗๘	๔๓	• สภาฯ อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแล้ว	-	๕๕	๒๑	• ปิดหลักสูตร	-	๓	๑	• เสนอสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑	๑	๒	๑๐	• อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของหลักสูตรและส่วนงานภายหลังจากเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณาหลักสูตรฯ แล้ว		๑๑	๓	• รอเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณากลับกรองฯ	-	-	๒	• ยังไม่ส่ง มคอ.๒ มายังบัณฑิตวิทยาลัย	-	๗	๖	รับทราบ
ขั้นตอนการดำเนินการ	ครบวงรอบปี ๒๕๕๘	ครบวงรอบปี ๒๕๕๙	ครบวงรอบปี ๒๕๖๐																															
<b>หลักสูตรทั้งหมดที่ต้องปรับปรุง</b>	๑	๗๘	๔๓																															
• สภาฯ อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแล้ว	-	๕๕	๒๑																															
• ปิดหลักสูตร	-	๓	๑																															
• เสนอสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑	๑	๒	๑๐																															
• อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของหลักสูตรและส่วนงานภายหลังจากเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณาหลักสูตรฯ แล้ว		๑๑	๓																															
• รอเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณากลับกรองฯ	-	-	๒																															
• ยังไม่ส่ง มคอ.๒ มายังบัณฑิตวิทยาลัย	-	๗	๖																															
๗.๕	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยมทิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๒๑ ฉบับ</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมทิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๒๑ ฉบับ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ และได้ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>	รับทราบ																																
๗.๖	<p>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ ราย</p> <p>มหาวิทยาลัยมทิดลได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้</p> <p>ก. กรณีการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๓ ราย</p> <p>๑. พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี ตำแหน่ง พยาบาล ได้เขียนใบสั่งยาให้ผู้ป่วยโดยที่ตนเองไม่มีหน้าที่ในการเขียนใบสั่งยา อีกทั้งยังได้ลงลายมือชื่อและรหัสบุคคลของแพทย์เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าแพทย์ได้เขียนใบสั่งยาจริงและเพื่อให้ญาติผู้ป่วยใช้เอกสารนั้นเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายยาจากโรงพยาบาลรามธิบดี</p> <p>๒. ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานโภชนาการ ฝ้าย โภชนาการ จำนวน ๒ ราย ได้ทาบบัตรประจำตัวในการเข้างานแทนผู้อื่น และเคยให้ผู้อื่น ทาบบัตรประจำตัวเข้างานแทนตนเอง</p> <p>ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ทั้ง ๓ ราย โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่มิคำสั่งเป็นต้นไป</p> <p>ข. กรณีการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๗ ราย</p> <p>๑. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี สังกัดงานแผนและงบประมาณ สถาบันโภชนาการ กรณีได้กระทำการยกยอดเงินโครงการการเสริมสร้างคุณค่าอาหารสำหรับเด็กเล็ก โดยผงดทับัว เป็นเงินจำนวน ๓๑๐,๘๐๘ บาท โดยได้ออกใบเสร็จรับเงินระบุฯ “ได้รับเงินจากโครงการการเสริมสร้างคุณค่าอาหารสำหรับเด็กเล็กโดยผงดทับัว จำนวนเงิน ๓๑๐,๘๐๘ บาท เป็นค่าจัดสรร ชားฯโดยเงินสด” สถาบันโภชนาการได้มีการตรวจสอบในระบบ MU-ERP แล้ว พบว่าผู้กระทำผิด ไม่ได้นำส่งเงินเป็นเงินรายได้สถาบันโภชนาการ และยอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหาแล้วว่านำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กรณีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จึงลงโทษปลดออกจากงาน</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๕ ราย และผู้ปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จำนวน ๑ ราย ได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมิได้มาปฏิบัติงานติดต่อกันครบถ้วนเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมทิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๖ ราย</p>	<p>๑. รับทราบ</p> <p>๒. ขอให้ดำเนินการลงโทษกรณีผู้ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี ตำแหน่งพยาบาล กระทำความผิดวินัย กรณีเขียนใบสั่งยาให้ผู้ป่วยโดยที่ตนเองไม่มีหน้าที่ อีกทั้งยังได้ลงลายมือชื่อและรหัสบุคคลของแพทย์เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าแพทย์ได้เขียนใบสั่งยาจริงไปทบทวนใหม่ ตามการตั้งข้อสังเกตของกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และขอให้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป</p>																																

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ		
๘.๑	<p>กรณีการประดิษฐานปฏิมากรรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย (วาระลับ)</p> <p>รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่า ได้มีการนำปฏิมากรรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาประดิษฐานในพื้นที่มหาวิทยาลัย จึงขอหารือต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการที่เหมาะสม</p>	<p>๑. ขอให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเท็จจริงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป</p>
๘.๒	<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป</p> <p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๕๓๔ ในวันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ

สรุปโดย.... ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล